

Oz Hill

Giám Đốc Điều Hành

Ngày 6 Tháng 12 , 2023

Thân Gởi Các Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Tôi hy vọng lá thư này sẽ gửi đến bạn và gia đình bạn lời chúc sức khỏe tốt với một tinh thần phấn chấn. Khi chúng tôi tiếp tục giải quyết những thử thách do các mối nguy hại về môi trường, những dự án xây dựng cơ sở vật chất và những tình huống không lường trước khác, Sở Giáo Dục Philadelphia vẫn cam kết đảm bảo sự an toàn và an sinh cho học sinh và nhân viên của chúng tôi đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn trong giáo dục. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu [Kế Hoạch Tổng Thể Swing Space](#) mới của chúng tôi. Kế hoạch được thiết kế để tạo điều kiện cho việc giảng dạy trực tiếp không bị gián đoạn trong trường hợp cần phải dời học sinh ra khỏi trường học của các em.

[Kế Hoạch Tổng Thể Swing Space](#) này được phát triển với mục tiêu chính là tạo ra môi trường học tập khác, linh hoạt và an toàn cho tất cả học sinh khi những tình huống không lường trước tác động đến môi trường học tập bình thường của các em. Kế hoạch cho phép chúng tôi nhanh chóng dời học sinh và giáo viên đến một địa điểm được chỉ định khác, đảm bảo cho hoạt động giáo dục có thể tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Những tính năng chính của Kế Hoạch bao gồm:

- **Đối Phó Nhanh:** Trong trường hợp có mối nguy hiểm về môi trường như loại bỏ amiăng, xử lý nấm mốc, bảo trì, sửa chữa tòa nhà hoặc những vấn đề an toàn khác thì Kế Hoạch cho phép chúng tôi nhanh chóng dời học sinh và nhân viên đến cơ sở tạm thời mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hoặc tính nhất quán của giáo dục.
- **Các Biện Pháp An Toàn:** Các địa điểm đã được đánh giá kỹ lưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và cung cấp một môi trường học tập an toàn. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe của con bạn và chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng địa điểm tạm thời được an toàn và thuận lợi cho việc học tập.
- **Gián Đoạn Tối Thiểu:** Việc chuyển sang địa điểm tạm thời sẽ được lên kế hoạch cẩn thận để làm giảm thiểu sự gián đoạn học tập của con bạn. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với giáo viên, ban giám hiệu và nhân viên hỗ trợ để duy trì tính liên tục trong việc giảng dạy và cung cấp các nguồn lực cần thiết.
- **Truyền Đạt Thông Tin:** Trong trường hợp chuyển đến địa điểm tạm thời, việc liên lạc kịp lúc và rõ ràng sẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn từng bước, cung cấp thông tin chi tiết về quá trình dời chỗ, sắp xếp phương tiện đi lại, dịch vụ ăn sáng và ăn trưa cũng như bất kỳ thông tin bổ sung nào bạn có thể cần.

Chúng tôi hiểu rằng những thay đổi trong môi trường học tập có thể khiến bạn lo ngại và chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng [Kế Hoạch Tổng Thể Swing Space](#) đã được triển khai với sự quan tâm tối đa đến sức khỏe của con em bạn. Cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao vẫn không thay đổi và Kế Hoạch này là một biện pháp chủ động để đảm bảo rằng cam kết đó được duy trì ngay cả khi đối mặt với những trở ngại không lường trước được.

Nếu bạn có bất kỳ quan tâm hoặc thắc mắc nào về Kế Hoạch Tổng Thể Swing Space, vui lòng liên hệ với ban giám hiệu trường học của con bạn hoặc gửi email đến cơ sở facilitieswingspace@philasd.org. Để tìm hiểu thêm về những gì Sở Giáo Dục đang làm để cải thiện an toàn môi trường, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.philasd.org/healthyschools.

Cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của bạn trong việc giáo dục con em bạn. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi tin rằng Kế Hoạch Tổng Thể Swing Space sẽ nâng cao khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp trải nghiệm học tập an toàn và nhất quán cho tất cả học sinh để chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh Philly.

Trân trọng,



Oz Hill

Giám Đốc Điều Hành